



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มติชน ผู้จัดการรายวัน เดลินิวส์ ไทยรัฐ คมชัดลึก แนวนหน้า เดอะเนชั่น บางกอกโพสต์ เว็บไซต์แวนหน้า เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ เว็บไซต์ประชาไทย เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ มติชนออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ Newtv Nationtv สำนักข่าวอิศรา ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ รวมถึงนักวิชาการด้านกัญชาทางการแพทย์ ร่วมหารือกับเครือข่ายสนับสนุนกัญชาเสรีเพื่อการรักษาโรคสำหรับประชาชน 12 องค์กร นำทีมโดย นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี น.ส.รสนา โตสิตระกูล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิสุขภาพไทย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย ม.รังสิต และนายยืนยง โอภากุล เกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ และกรณี คกก.ควบคุมยาเสพติดให้โทษไม่รับรองตำรับน้ำมันกัญชาสูตรนายเดชา</p> <p>นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า นายเดชาได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านตั้งแต่เดือน เม.ย. แต่ช่วงเดือนมิ.ย. สธ.ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการรับรองรวม 3,000 คนหมดสภาพ ทางออกคือ จะพิจารณาแก้ไขระเบียบ สธ. ว่าด้วยการรับรองหมอพื้นบ้าน พ.ศ. 2562 รวมทั้งเพิ่มเติมข้อความและเนื้อหาเพื่อนายเดชาและหมอพื้นบ้านอีก 3,000 กว่า คนได้รับการรับรองอีกครั้ง ทั้งนี้ ได้กำชับการแก้ไขระเบียบให้ดูความไรรัดกุม ไม่ให้ถูกโจมตีว่าทำเพื่อประโยชน์ของกลุ่มใด หลังจากนั้นจะพิจารณาการรับรองตำรับยาที่ผลิตจากสาร CBD ผลักดันให้ผ่านคกก.ที่เกี่ยวข้อง และขอให้คกก.ควบคุมยาเสพติดฯ ปลดสาร CBD ออกจากสารเสพติด คาดว่าจะดำเนินการได้ทันทีหลังแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา ส่วนที่ฝ่ายค้านเตรียมซักฟอกเรื่องนี้ ไม่กังวลเพราะทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ</p> <p>ด้านนายเดชา กล่าวว่า พอใจในการพูดคุยครั้งนี้ ซึ่งได้มีการปรึกษาถึงระยะเวลาในการแก้ไขระเบียบ เพราะกังวลว่าในระหว่างที่แก้ไขจะทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยาต่อเนื่อง แต่เห็นความตั้งใจของรมว.สธ. จะประกาศยุติการจำหน่ายน้ำมันกัญชาสกัด จนกว่าจะได้รับการรับรองหมอพื้นบ้านตามระเบียบ และพร้อมจะนำผู้ป่วยในการรักษากว่า 40,000 คน เข้าสู่การรักษาของสธ.ตามความสมัครใจของผู้ป่วย</p> <p>-นพ.ปราโมทย์ กล่าวถึงการแก้ไขระเบียบฯ ว่า ต้องพิจารณาแก้ไขในบทเฉพาะกาล โดยอาจจะระบุให้หมอพื้นบ้านที่ผ่านการรับรองตามระเบียบฯ ปี 2555 ถือเป็นหมอพื้นบ้านตามระเบียบ สธ.ฉบับใหม่โดยไม่ต้องมีการตรวจพิสูจน์</p>	-
<p>ไทยโพสต์</p>	<p>ข่าวรมว.สธ.</p> <p>-เสนอข่าว ผ่านสัปดาห์แรกในการทำงานของ ครม.ชุดใหม่แต่ละกระทรวงตึกตัก ต้อนรับเจ้ากระทรวงเข้าทำงาน รวมถึงที่ทำเนียบรัฐบาล บรรดารองนายกรัฐมนตรีหน้าใหม่ ตบเท้าเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข ซึ่งต้องนั่งทำงานทั้งทำเนียบฯ และกระทรวง วันก่อนฤกษ์ดี ยกคณะเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำเนียบฯ พร้อมพาสื่อมวลชนชมห้องทำงาน ที่ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 เผยว่า กำลังปรับเรื่องกำหนดการและตารางงานอยู่ หลัก ๆ คงจะอยู่ที่กระทรวง ครั้นถูกถามถึงนโยบายออกกำลังกายของนายกรัฐมนตรี ที่ช่วงนี้เจียบ ๆ ไป เมื่อได้เข้ามาดูกระทรวงสาธารณสุขแล้ว จะสานต่อและรื้อฟื้นขึ้นมาอีกหรือไม่ เสียหนุตอบพร้อมรอยยิ้ม "แล้วแต่นายสั่ง นายสั่งอะไรได้หมด" พูดหยอกอีกว่า "ถ้าอยู่ที่กระทรวงเราไม่ต้องตัวหุด แต่อยู่ที่นี้เราตัวหุด" พร้อมกับทำท่าตัวหุดประกอบ</p>	-
<p>มติชน ไทยโพสต์ ผจก.</p>	<p>ความคิดเห็นประชาชนต่อ รมต. 20 กระทรวง</p> <p>-เสนอข่าว สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เผยแพร่ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่ว</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
รายวัน แนวหน้า กรุงเทพธุรกิจ	ประเทศ กรณีเรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อรัฐมนตรี 20 กระทรวง สำหรับเรื่องที่ประชาชนคาดหวังต่อกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 48.23 ระบุมีแพทย์ พยาบาลที่เพียงพอ	
ไทยโพสต์ ไอเอ็นเอ็น ทีวีMCOT	<p>กฎกระทรวงสุลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร</p> <p>-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. พร้อมด้วยคณะ ร่วมกันแถลงข่าว รมรณรงค์การขับเคลื่อนกฎกระทรวงสุลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “สถานที่จำหน่ายอาหารสะอาด ปลอดภัย ผู้บริโภคสุขภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย” ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จ.ภูเก็ต กล่าวว่า สธ.ได้ออกกฎกระทรวงสุลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 โดยทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับดูแลสุขภาพร้านอาหาร ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านข้าวแกงก๋วยเตี๋ยว สตรีท ฟู้ด ร้านกาแฟและเครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ สามารถปรุงประกอบอาหารที่สะอาด ปลอดภัยจากการปนเปื้อนเชื้อโรค สารเคมี หรือโลหะหนัก ลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคที่มีอาหารและน้ำเป็นสื่อ เช่น โรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ เป็นการสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว</p>	-
เฟซบุ๊ก รพ.หนองกุศร์	<p>ไข้เลือดออก</p> <p>-โพสต์ข้อความว่า รพ.หนองกุศร์ จ.กาฬสินธุ์ มีผู้ป่วยนอนรักษาตัวมากกว่า 100 เตียง/วัน ทำให้รพ.ต้องเสริมเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วย จัดเจ้าหน้าที่มาอยู่เวรให้เพียงพอเพื่อรองรับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่มีจำนวนล้น รพ. ช่วงนี้ขอความกรุณาประชาชนทั่วไปให้กำจัดลูกน้ำยุงลายบริเวณรอบบ้าน เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก และรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงเพราะผู้ป่วยใน รพ.ที่นอนรักษาตัวเกินอัตราที่จะสามารถรองรับได้ ทั้งนี้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ให้กำลังใจการทำงานของเจ้าหน้าที่</p>	-
มติชน	<p>รพ.หัวหินซื้อเครื่องมือแพทย์พระราชทาน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผอ.รพ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งทาง รพ.หัวหินได้รับพระราชทานเงิน 80 ล้านบาท ได้ดำเนินการจัดซื้อจำนวน 7 รายการ ขณะนี้ได้ลงนามในสัญญาแล้ว จะมีการส่งมอบครุภัณฑ์การแพทย์ภายในเดือน ก.ย.62 ประกอบด้วย เครื่องสวนหัวใจสองระนาบ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ใช้ระหว่างการผ่าตัดชนิดสี รถพยาบาลโครงสร้างปลอดภัยเคลือบสารต้านจุลชีพขนาดกลาง พร้อมระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางไกลและเครื่องมือตรวจหัวใจ สมอและเครื่องพุงชีพขั้นสูง กล้องจุลศัลยกรรมระบบประสาทราคา 15 ล้านบาท เครื่องสลายเนื้อเยื่อด้วยความถี่สูงเหนื่อเสียง ชุดเครื่องตัดกะโหลกศีรษะ อุปกรณ์ผ่าตัดระบบประสาทขนาดเล็ก</p>	-
ไทยรัฐ ข่าวสด	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช นพ.สสจ.สระแก้ว กล่าวว่า สถานการณ์ของโรคไข้เลือดออก จ.สระแก้ว ขณะนี้แนวโน้มสูงขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.ค. 62 พบผู้ป่วย 697 ราย เสียชีวิต 1 ราย ที่ อ.วังน้ำเย็น โดยในเดือน มิ.ย. มีผู้ป่วยจำนวน 278 ราย พบผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรกที่ อ.วังน้ำเย็น อ.คลองหาด และอ.เมืองสระแก้ว ตามลำดับ ขอแนะนำว่าหากพบเห็นผู้ป่วยมีไข้สูง 2 วัน อาการไม่ดีขึ้น อ่อนเพลีย ซึมลง ปัสสาวะสีเข้ม หรือไข้ลดแล้วแต่อาการแยลง ซึมกว่าเดิม เบื่ออาหาร ขอให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก และรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที และห้ามซื้อยารับประทานเอง</p>	-
สยามรัฐ	<p>รางวัล อสม.ดีเด่นแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรม สบส. เปิดเผยว่า ได้มอบรางวัล อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแก่ อสม.เฉลียว ธรรมมาตย์ ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ที่ชูแนวคิดแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชนแบบมีส่วนร่วม ลดผู้ป่วยโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เนื่องจากชุมชนนิยมบริโภคปลาดิบ ซึ่งเป็นสาเหตุโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง ท่อน้ำดี โดยใช้แนวคิด 3 จ. 1) จ.จอบ เป็นภาษาอีสานคือ เฝาระวัง สังเกต สอดส่อง 2) จ.แจ้ง เมื่อพบกลุ่มเสี่ยง 3)จ. จัดการควบคุมโรคติดต่อที่ระบาด เพื่อจำกัด</p>	-

สื่อ	ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า	<p>พื้นที่ควบคุมการ แพร่กระจายของโรคได้อย่างทันที ภายใน 24 ชม.</p> <p>ยกระดับคุณภาพรพพยาบาล</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกรียงศักดิ์ ปิ่นตาธรรม หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกที่ติดตั้งระบบการบริหารจัดการรพพยาบาลแบบรวมศูนย์ จำนวน 97 คับ และยังติดตั้งให้ จ.พะเยา อีก 26 คับ ใช้ งบประมาณ 23 ล้านบาท ซึ่งได้รับสนับสนุนจากโครงการก้าวคนละก้าว ซึ่งหัวใจของระบบนี้ คือ สร้างสมองของแพทย์ให้อยู่ในรพพยาบาลทุกคับ และให้แพทย์ฉุกเฉินหนึ่งคับสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้มากขึ้นกว่าเดิม โดยเจ้าหน้าที่บนรถสามารถปรึกษาอาการกับแพทย์ที่รพ.ปลายทาง ผ่านระบบการสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบต่อเนื่อง จึงทำการรักษาระหว่างนำส่งได้ ขณะที่รพ.สามารถเตรียมการรักษาอย่างตรงอาการได้ทันที ลดอัตราการเสียชีวิต ส่วนบุคลากรทางการแพทย์ก็เกิดความปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงานมากขึ้น หลังจากติดตั้งระบบประมาณ 6 เดือน พบว่าแพทย์สามารถให้การรักษาผู้ป่วยได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ย่นระยะเวลาการรักษาได้เร็วยิ่งขึ้น แนวโน้มการเสียชีวิตระหว่างนำส่งลดลงจากปีละ 20 คับ ขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่เดือนละ 1 คับ คาดว่าครบ 1 ปี น่าจะมีอัตราผู้ป่วยเสียชีวิตขณะนำส่งไม่เกิน 15 คับ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านอื่นๆ ด้วย ซึ่งทางจังหวัดจะคอยตรวจสอบและเก็บข้อมูลอย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นแนวทางให้รพพยาบาลในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป</p>	-



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch